

คำแถลงประกอบญัตติ

คำแถลงนโยบาย

ของ นางอติตาร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการจัดการบริการสาธารณะที่มีอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกคน

เชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย ทำเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ผ่านทางหลวงเอเชียสาย ๒ และทางหลวงเอเชียสาย ๓ จังหวัดเชียงรายมีขนาดพื้นที่ ๑๑,๖๗๘.๓๖๙ ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายสำคัญ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๒๙ กิโลเมตร แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอำเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน รวม ๑๓๖ กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง ๑๕๕ กิโลเมตร สำหรับการปกครองของจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น ๑๘ อำเภอ ปัญหาความเดือดร้อนรวมถึงความต้องการพัฒนาของประชาชน กลุ่มองค์กรส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคคลส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ก็คือปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เบาบางหรือหมดสิ้นไปจนงบประมาณอันเกิดจากภาษีของประชาชนชาวเชียงราย ต้องนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ตามนโยบายที่เกิดจากการลงพื้นที่ไปสัมผัสปัญหาและความต้องการของพ่อแม่พี่น้องทั้ง ๑๘ อำเภอของจังหวัดเชียงราย

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใส่ใจสะอาด”

ดิฉันขอใช้วาระโอกาสอันสำคัญนี้ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึง วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์พัฒนา ทนสมัยก้าวหน้า เชียงรายน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และรูปแบบการพัฒนา “๑๘ อำเภอ ๑๘ รูปแบบพัฒนาเชียงราย” เป้าหมาย ๔ ปีนับจากนี้ไป “เชียงรายต้องดีกว่าเดิม” โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๑๓ ข้อ ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์แต่ละด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้

นโยบายที่ ๑ นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มุ่งบริหารจัดการแบบบูรณาการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาโลก และเครื่องมือ การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุน ระบบการระบายน้ำ ระบบการกักเก็บน้ำ อาศัยหลักการของดอยอินทรีโมเดล ในการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างป่าเปียก สร้างแหล่งน้ำ เช่น การปลูกป่า การทำฝายชะลอน้ำ การทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน การเจาะบาดาล แก้มลิง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหน้าท่วม และแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่า ทั้งป่าชุมชน และพืชเศรษฐกิจ การขุดลอกแม่น้ำ คู คลอง หนองบึง การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และการบริหารจัดการขยะ อีกทั้ง มีการเชื่อมโยงบูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ และสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาเป็นระบบคลังข้อมูลรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ไฟป่า น้ำท่วม หมอกควัน อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนส่ง กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหาร การจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

นโยบายที่ ๒ นโยบายกระจายเครื่องจักรและบุคลากรสู่ชุมชน

จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายแตกต่างกันทั้ง ๑๘ อำเภอ ในทุกๆ ปีมักจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ ที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกัน และเกินศักยภาพของพื้นที่ ในการรับมือ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก เหตุจากไม่มีเครื่องจักรกล อย่างเพียงพอ ต้องขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร นโยบายกระจายเครื่องจักรและบุคลากรสู่ชุมชน จึงเป็นนโยบายที่จะเพิ่มและสนับสนุนเครื่องจักรและบุคลากรสู่ชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องมีการประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น ท้องที่ในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ บรรเทาความเสียหาย กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทอย่างแท้จริง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเชียงรายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย